

CÔ GIÁO HOÀNG THU TRANG – Tấm gương Người tốt việc tốt:

Một giáo viên dạy giỏi, một Bí thư Chi đoàn năng động và nhiệt huyết

Người viết: Nguyễn Phương Hồng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta sẽ là một vườn hoa đẹp.” Đặc biệt đối với nghề giáo Bác đã dạy: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.” Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác Hồ kính yêu, giáo viên trường THCS Đô Thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội chúng tôi đều phấn đấu không mệt mỏi, không ngừng tu dưỡng hoàn thiện bản thân với cùng một suy nghĩ: Tất cả vì học sinh thân yêu. Một trong những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo đó là cô giáo Hoàng Thu Trang.

Sau 3 năm học tập, rèn luyện dưới mái nhà Khoa Toán học, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cô tốt nghiệp, ra trường với tấm bằng Khá. Với mong muốn được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức của mình, cô đã tiếp tục theo học lớp Đại học chuyên ngành Toán học của khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Khá.

Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của cô:

Cô đạt Giáo viên chủ nhiệm Giỏi hai năm học liên tiếp 2014-2015, 2015-2016.

Tháng 6 năm 2016 cô đạt Giáo viên chiến sĩ thi đua năm học 2015-2016

Tháng 7 năm 2016 cô đạt Sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố năm học 2015-2016.

Tháng 5 năm 2017 cô đạt Giáo viên dạy giỏi năm 2016-2017.

Tháng 6 năm 2017 cô đạt Giáo viên chiến sĩ thi đua năm học 2016-2017.

Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong các đợt thi cấp Quận, Thành phố cô được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng xử lý tình huống của mình. Trong những giờ lên lớp, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện... Là một cô giáo trẻ nhưng có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp

trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp. Trong năm học 2019-2020 cô còn là Bí thư Đoàn trường, luôn năng nổ trong các hoạt động. Công việc bận bịu, hầu như ngày nào cô cũng ở trường từ sáng sớm đến tối muộn, hăng say với công việc.

Những thành công mà cô đạt được đã đánh dấu những bước đi vững chắc trong sự nghiệp, đó là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục quận Long Biên nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn!

Một số hình ảnh tiêu biểu về cô giáo Hoàng Thu Trang:









THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC



